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รายงานการประชุมปกติสโมสรฯ ประจ าปี  2567 - 2568   คร้ังที่  11/ 2567 - 2568 
วนัองัคารท่ี  8  ตุลาคม  2567 ณ  ห้องประชุมช้ัน 3  ส านักงานตลาดศรีเมือง 

------------------------------------------------- 
เวลา  20.00 น.    ประธานเคาะฆ้อง และกล่าวเปิดประชุม (นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม           
1.นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ    2.อน.ชยัยงค ์ นนัทชยัพร 
3.ผชภ.ปฐมพร  เจียสกุล   4.อน.วิชยัดิษฐ ์ จนัทร์ปิตุ      
5.อน.วิเชียร  คุตตวสั   6.อน.ประลอง  โชติศิริคุณวฒัน์  
7.อน.ปราโมทย ์ อานามวฒัน์  8.อน.กรรณิกา  นุชประสิทธ์ิ 
9.อน.ปิยนุช  ภู่สวสัด์ิ   10.รทร.อุมา  พลอยบุตร์     

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (ทางไลน์)   
  1.อน.นพ.อนุชิต  นิติธรรมยง   2.อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง 
 

ปฏิคมแนะน าแขกเยีย่มสโมสร (อน.ปราโมทย ์ อานามวฒัน์) 
1.แอนน์นฤมล  โชติศิริคุณวฒัน์    2.แอนน์กอบแกว้  คุตตวสั 
3.แอนน์ประนอม  นนัทชยัพร    4.สุภาพบุรุษพนมยทุธ  เมืองเกษม  

วาระที่  1    ประธานแจง้เพ่ือทราบ   
1.1 ห้องไลน์ภาค 3330 รุ่น 120 ประชาสัมพนัธ์การจัดท าเหรียญพระบิดาแห่งโรตารีไทย                            

เข็มบุรฉัตร (ตราประจ าราชสกุล ของพลเอกพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน)  
ท่านท่ีสนใจสามารถสั่งจองได ้(ตามแบบฟอร์ม) ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายอยูท่ี่ 2,500 บาท/ เขม็ และจะมีพิธี
ประดบัเขม็ใหก้บัทุกท่านท่ีสั่งจอง ณ หอ้งประชุม ส.1 อยูใ่นค่ายก าแพงเพชร  

ทั้งน้ี  รายไดจ้ากการจ าหน่าย เขม็แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
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- ค่าเขม็ 1,000 บาท  
- ส่วนท่ีเหลือ 1,500 บาท น าไปบ าเพ็ญประโยชน์ มอบให้ทางค่ายก าแพงเพชร ใช้ส าหรับ                            

เป็นทุนการศึกษาใหก้บัลูกหลานของทหาร และเด็กยากไร้ ท่ีอยูใ่น อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  
อน.วิเชียร มีความประสงคส์ั่งจอง  โดยจะปิดรับวนัท่ี  15  ตุลาคม  2567 
1.2 ท่านประธานโปลิโอของภาค 3330 อน.นพ. สมชาย ไดแ้จง้และเชิญใหส้โมสรจดักิจกรรม

การรณรงคห์ยุดโปลิโอ โดยให้นายกสโมสร  ประธานมูลนิธิสโมสรจดักิจกรรมตามสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ  ดว้ยการหยอดวคัซีนป้องกนัโปลิโอหรือการฉีด  ซ่ึงสามารถท ากิจกรรมวนัใด              
ก็ได ้ แต่ใหทุ้กสโมสรร่วมลงภาพในวนัท่ี  24 ตุลาคม 2567 ของภาค 3330 

ทางสโมสรโรตารีราชบุรี  แจง้ก าหนดจดัหยอดวคัซีนป้องกนัโปลิโอ  ท่ีจุดบริการสาขายอ่ย
ของมูลนิธิประชานุกูลในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2567 เวลา 14.30 น. ขอเชิญสมาชิกท่ีสนใจไปร่วมกิจกรรม
ในวนั  เวลา  ดงักล่าว 

1.3 ผวล.ฐกฤต บุตรรุ่งโรจน์  ผูว้า่การภาครับเลือก 3330 โรตารีสากล ปี 2568 - 2569 ประสาน                 
ขอข้อมูลรายช่ือนายกรับเลือก  และเลขารับเลือกในปีบริหาร 2568 – 2569  เพื่อเป็นการเตรียม                 
ความพร้อมในการท างานปีโรตารี 2568 - 2569  ท่ีจะมาถึง  เน่ืองจากภาคจะมีการจัดอบรม                        
เตรียมนายก (Pre-PETs) ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมน้ี  โดยจะแบ่งตามพ้ืนท่ีพ้ืนท่ี 17 - 31                
วนัเสาร์ท่ี 14  ธนัวาคม 2567  โรงแรมไท่ซานสวีท  จ.ราชบุรี 

 

ท่ีประชุม   มอบ ผชภ.ปฐมพร ด าเนินการกรอกขอ้มูลลงในฟอร์มภายในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2567 
 

1.4 แจ้งชมรมแลกเปล่ียนมิตรภาพ โรตารี ภาค 3330 โรตารีสากล อน.อัญชลี  อมรสิน  
ประธานคณะกรรมการชมรม  แจ้งประกาศรับสมัครสมาชิกที  RIFE ภาค 3330  เ พ่ิมเติม                        
เพ่ือแลกเปล่ียนมิตรภาพโรตารีกบัภาค 1200 ประเทศองักฤษ โดยตอ้งการสมาชิกทีมเพ่ิมอีก 8 คน 
หรือ 4 คู่/4 สโมสร (เดิมมี 6 สโมสร/6 คู่ รวม 12 คน)  

ในการน้ี ขอเป็นสมาชิกจาก ตอนล่าง 2 คน ตอนบน 6 คน โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี คือ 
1. เป็นโรแทเรียนท่ีไปแบบเป็นคู่สมรส  หรือคู่สมาชิกในครอบครัว หรือ เพ่ือนคู่หู  
2. แต่ละคู่ตอ้งสามารถใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารไดดี้ 
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3. สามารถเดินทางไปแลกเปล่ียนในเวลาประมาณ 14 - 15 วนัได ้
4.ตอ้งสามารถใช้ชีวิตแบบปรับตวัให้เขา้กบัวิถีชีวิตของเจ้าบา้นได ้ และตอ้งระลึกเสมอว่า                  

น่ีคือการแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั  เราคือทูตสันถวไมตรี 
5.สามารถเป็นเจา้บา้นใหก้บัแขกท่ีมาเยอืนได ้หรือมีเวลาติดตามดูแลทีมเยอืนได ้ สนใจติดต่อ

สมคัรและสอบถามรายละเอียดได้ท่ี อน.อญัชลี อมรสิน โทร 064 - 3626371 หรือ 065 - 5916329  
ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 15 ตุลาคม 2567 น้ีเท่านั้น 

**ทีม D 1200 จะมาเยี่ยมทีม 3330 ในระหว่างวนัท่ี 16 - 28 มกราคม 2568 และทีม 3330               
ไปเยอืน ในวนัท่ี  26  เมษายน - 12 พฤษภาคม 2568  ค่าใชจ่้ายประมาณการไวท่ี้คนละ 80,000 บาท 

- ค่าเคร่ืองบินไปกลบั + ค่าท าวีซ่า + ค่าโรงแรมในกรุงลอนดอน (เท่ียวก่อนกลบั)  60,000 - 
- ค่าตอ้นรับทีมเยอืนในไทย  20,000 บาท (ค่าท่ีพกั - ค่าเช่ารถ - ค่ารถไฟ - ค่าอาหาร ตลอด 12 

วนั)  ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได ้
- เลขานุการแจ้งข่าวสาร (อน.กญัญลกัษณ์ บุญส่ง)      

- อน.ปฐมพร  เรียนเชิญสมาชิกร่วมงาน  36  ปี  สโมสรโรตารีสนามจนัทน์ ในวนัที่  9  
ตุลาคม 2567 ณ ลานโดมโรงเรียนวดัหว้ยจรเขว้ิทยาคม อ.เมือง จ.นครปฐม   ธีม :  Cowboy night 
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 10 / 2567 - 2568 

แก้วาระที่  4   
หน้า 3   ก าหนดผูว้่าการภาค 3330 ตรวจเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการระหว่าง

วนัท่ี  13 - 16  ตุลาคม  2567   
แก้ไขเป็น  ก าหนดผูว้า่การภาค 3330 ตรวจเยีย่มสโมสรอยา่งเป็นทางการระหว่าง

วนัท่ี  13 - 16  พฤศจิกายน  2567   
หน้า 4   

   - วนัท่ี  13  ตุลาคม  2567   สโมสรโรตารีแก่นจนัทน์ 
- วนัท่ี  14  ตุลาคม  2567   สโมสรโรตารีพลอย 
- วนัท่ี  15  ตุลาคม  2567   สโมสรโรตารีราชบุรี 
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- วนัท่ี  16  ตุลาคม  2567   สโมสรโรตารีหลกัเมืองราช 
   แก้ไขเป็น 

- วนัท่ี  13  พฤศจิกายน  2567   สโมสรโรตารีแก่นจนัทน์ 
- วนัท่ี  14  พฤศจิกายน  2567   สโมสรโรตารีพลอย 
- วนัท่ี  15  พฤศจิกายน  2567   สโมสรโรตารีราชบุรี 
- วนัท่ี  16 พฤศจิกายน  2567   สโมสรโรตารีหลกัเมืองราช 

 

วาระที่ 3   เร่ืองพิจารณา / เร่ืองสืบเน่ือง 
        3.1.การจัดกจิกรรมวนัโปลโิอโลก  
   - อน.กรรณิกา  น าเข็ม Pin  Polio Now ของภาค 3330  จ านวน 50 อนัๆ ละ 99 บาท                           
มาจ าหน่าย  เชิญชวนสมาชิกร่วมสนบัสนุน 
    - ผชภ.ปฐมพร  เสนอปรับเปล่ียนวนัจดักิจกรรม จ าหน่ายผา้ตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ีแลว้                      
จากวนัท่ี  24  ตุลาคม 2567  เน่ืองจาก ผชภ.ปฐมพรไม่สามารถมาร่วมงานได้  และ อน.ปิยนุช                 
ติดภารกิจ 

- นย.พสิมัย  กิจกรรมท่ีจดั ประกอบดว้ย 
1).แจกขา้วโพดกระป๋อง400 กระป๋องไดรั้บการบริจาคจาก SOS และสี CSR ราชบุรี 
2) จ าหน่ายเขม็รณรงคห์ยดุโรคโปลิโอของภาค 3330 
3)ใหค้วามรู้การป้องกนัโรคโปลิโอและรณรงคร่์วมหยดุโรคโปลิโอ 
4) เดินรณรงคแ์ละเชิญชวนร่วมบริจาคเขา้กองทุนโปลิโอพลสั โรตารีสากล 
5) จ าหน่ายเส้ือผา้เคร่ืองใชเ้ก่าและใหม่จากการบริจาคในราคาถูก 
เชิญชวนสมาชิกน าเส้ือผา้ เคร่ืองใชเ้ก่า คุณภาพดี มาบริจาค ร่วมจดักิจกรรมจ าหน่าย

สินคา้ราคาถูก 
        นายกไดเ้ตรียมความพร้อมไวแ้ลว้ 1,200 ช้ิน 
    มติท่ีประชุม   ปรับกิจกรรมจ าหน่ายสินคา้ราคาถูก จากวนัพฤหัสบดีท่ี  24  ตุลาคม  
2567  เป็นวนัเสาร์ท่ี 26 ตุลาคม 2567      
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   3.2.การอบรมไรล่า  (วนัท่ี 19 - 22  ตุลาคม  2567) 
    - อน.ปฐมพร  แจง้ต่อท่ีประชุม 

3.2.1 สรุปจ านวนผูส้มคัร 327 รวมกบัโรงเรียนบรมราชชนนี 6 คน  รวมทั้งส้ิน 335 คน   
    3.2.2 วนัท่ี 10  ตุลาคม 2567 อน.ปฐมพร และอน.ประลอง  จะไปดูสถานท่ีท่ีสวนผ้ึง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมอีกคร้ัง                         

3.2.3 รายช่ือคณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ (ตามเอกสารท่ีแจกในท่ีประชุม) ส่วน
รายละเอียดกรรมการฝ่ายต่างๆ จะน ามาแจง้ในท่ีประชุมคร้ังต่อไป 
    3.2.4 ส่วนการเตรียมงานส่วนต่างๆ ไดจ้ดัเตรียมไวท้ั้งหมดแลว้ ทั้งสถานท่ี รถรับส่ง  
วิทยากร พิธีเปิด รวมทั้งความปลอดภยั (มูลนิธิประชานุกูล)  
   3.3 การก าหนดจัดกจิกรรมวนัแอนน์   
    ตามท่ีไดมี้การเสนอให้จดัท าการประชุมคร้ังท่ีแลว้ เพ่ือสะดวกต่อการบริหารงาน  จึง
ขอมติท่ีประชุมก าหนด 
   มติท่ีประชุม    1.ก าหนดจดัทุกวนัเสาร์ท่ี 4 ของเดือน (ทุก 2 เดือน)  

      2.กรณีสมาชิกส่วนใหญ่ไม่สามารถมาร่วมงานในวนัท่ีก าหนดสามารถ
เปล่ียนแปลงได ้ 
                 3.ส าหรับเดือนตุลาคม 2567 ก าหนดจัดงานวนัแอนน์ วนัเสาร์ท่ี 26 
ตุลาคม  2567 
วาระที่ 4   รายงาน และ/ หรือ น าเสนอเก่ียวกบักิจกรรมของฝ่าย /ขอ้เสนอแนะการพฒันาองคก์ร  

4.1 การตรวจเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการของผูว้่าการภาค 3330 (วนัท่ี 13 - 16 พฤศจิกายน 
2567) 

- นย.พิสมัย  เน่ืองจากวนัท่ี 13 - 14  พฤศจิกายน  2567 นายกติดภารกิจท่ีศาลนางรอง                        
วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2567  ซ่ึงอาจจะกลับมาไม่ทัน  จึงได้ขอแจ้งสมาชิก  ปรับเล่ือนวนัการ                      
ตรวจเยี่ยมให้เหมาะสม  โดยจะประสานกบัท่านภาค ท่าน ผชภ. และเลขาภาค  ส่วนท าปฎิทินการ
ตรวจเยีย่ม 
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   - อน.ปฐมพร  โดยหลักในการตรวจเยี่ยมสโมสรคร้ังน้ี เสนอ น าเยี่ยมโครงการ                                                 
โคกหนองนา, โครงการบา้นปันสุข, โครงการขาเทียม  ซ่ึงตอ้งมีการประชุม  CLUB ASSEMBLY                  
เพ่ือเตรียมรับผูว้า่การภาค  และจดัท าก าหนดการ   

ปีน้ีไม่ตอ้งน าเสนอผลงานว่าสโมสรท าอะไรมาบา้ง  โดยจะเป็นการพูดคุยกบัประธาน                      
5  ฝ่าย  เก่ียวกบัปัญหาและช่วยกนัพฒันา  เน่ืองจากผลงานของสโมสรไดป้รากฏในเฟสบุ๊คแลว้ 

- อน.วิชัยดิษฐ์   เสนอให้เปล่ียนการตรวจเยี่ยมโครงการโคกหนองนา  และโครงการ                 
บา้นปันสุข  เน่ืองจากยงัไม่เป็นรูปเป็นร่าง 

- อน.กญัญลกัษณ์   เสนอใหเ้ยีย่ม ตามสภาพจริง 
- อน.ประลอง  โครงการบา้นปันสุข มีการส ารวจแลว้ อยูร่ะหวา่งท่าน อน.ณฐัพร จดัท า

แบบและเสนองบประมาณใหพ้ิจารณา 
    - อน.วิเชียร  เสนอเยี่ยมโครงการโกลบอลแกนท์ ตูอ้บขาเทียมอินฟาเรดและจดัมอบ                 
ขาเทียม  ซ่ึงเป็น signature ของสโมสร ส าหรับเร่ืองขาเทียมขอพูดคุยกับฝ่ายกายอุปกรณ์ และ                     
อน.สมภพ  ผูรั้บผิดชอบโครงการ โดยจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบอีกคร้ัง 

- นย.พสิมัย    แจง้ดงัน้ี   
1.เห็นดว้ยกบัการน าท่านภาคเยี่ยมโครงการสนับสนุนการท าโครงการโคกหนองนา

ของโรงเรียนวดัน ้ าพุ สโมสรได้บรรจุโครงการและเบ้ืองตน้ได้สนับสนุนในส่วนปรับปรุงพ้ืนท่ี          
โดยเบ้ืองตน้ไดรั้บความร่วมมือจากท่าน รทร.ทนงศกัด์ิ แอนน์ลินจง น าเคร่ืองจกัรเขา้ไปปรับปรุง 

2.ให้ความส าคญัการน าไปเยี่ยมท่ีโรงเรียนวดัน ้ าพุ  เพราะมีสโมสรอินเทอร์แรคท์  
โรงเรียนวดัน ้ าพุในอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีแก่นจันทน์  ซ่ึงปีน้ีมีสโมสรได้จัดงบประมาณ
สนบัสนุน พฒันาเยาวชน, กิจกรรมโครงการ จ านวนมาก และหลายโครงการไดด้ าเนินแลว้  และการ
สถาปนาสโมสรอินเทอร์แรคท ์ โรงเรียนวดัน ้ าพุคร้ังแรกไดรั้บเกียรติจากท่านภาคมาเป็นประธาน  
ในขณะท่ีท่านด ารงต าแหน่งเป็นประธานเยาวชนภาค 3330 
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3.ได้ติดตามการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการของท่านภาคในสโมสรต่างๆ เว็บภาค                     
การน าเสนอการเยี่ยมแต่ละสโมสรมีความหลากหลาย สโมสรจัดเตรียมความพร้อมตามหน้าท่ี                     
แต่ละฝ่าย  และท าพรีเซ็นทเ์ตชัน่ 

- ผชภ.ปฐมพร  เสนอโครงการท่ีสโมสรยงัไม่ได้ด าเนินการ ให้ด าเนินการในวนั                  
ตรวจเยีย่ม อาทิ โครงการ Safe road  Safe life หรือโครงการสุขภาพจิต โดยยงัคงโครงการขาเทียมไว ้
    มติท่ีประชุม   1) วนัตรวจเยี่ยมสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์ยกไปประสาน ประชุมนอก
รอบ  แลว้น าเสนอ 

  2) วนัเล้ียงตอ้นรับผูว้า่การภาคยงัคงเป็นวนัท่ี  15  พฤศจิกายน  2567  
  3) เวลา สถานท่ี การตรวจเยีย่ม 
ภาคเช้า   
1.เยี่ยมสโมสรอินเทอร์แรคทโ์รงเรียนวดัน ้ าพุ,โครงการสนบัสนุนการท า

โครงการโคกหนองนาโรงเรียนวดัน ้าพุ 
     2.โรงพยาบาลราชบุรี  เยี่ยมชมตูอ้บอินฟาเรดโครงการ GG, กิจกรรมมอบ                 
ขาเทียม 
       บ่าย   ประชุม 

ส่วนสถานท่ีประชุมต้อนรับ น าเสนอกิจกรรม ยกไปในการประชุม                     
คร้ังต่อไป 
   4.2 เหรัญญิก  

- อน.กรรณิกา   จากการประชุมสภาอดีตนายกท่ีผ่านมา   มีมติเร่ืองการขออนุมติัเงิน
ส ารองค่าใชจ่้ายใหน้ายกพิสมยั  ซ่ึงในท่ีประชุมอนุมติัแลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งแจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ
เซ็นตเ์อกสารเพ่ือถอนจ่าย   
    ทั้งน้ี  ตอ้งสรุปยอดเบิกจ่ายกบั อน.กญัญลกัษณ์อีกคร้ัง  แลว้จึงเบิกถอนยอดให้เป็น
ปัจจุบนั  และจะแจง้ในท่ีประชุมต่อไป 
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   - อน.กัญญลักษณ์  แจ้งระเบียบขอ้บงัคบัสโมสร ปี 2559 - 2560  มาตร 12  หมวด 2                  
ขอ้ 2  บญัชีสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์เพ่ือกองทุนถาวร  มีไวส้ าหรับเป็นกองทุนให้สโมสร โดยน า
เงินไปฝากธนาคารและน าดอกผลไปด าเนินการบ าเพญ็ประโชน์  และหรือใชใ้นการบริหารจดัการ
สโมสร  ห้ามน าเงินตน้ไปใชจ่้ายเด็ดขาด  หากสภาอดีตนายกเห็นว่ามีโครงการอ่ืนท่ีสามารถน าเงิน
ตน้ไปลงทุนและเกิดดอกผลสูงข้ึนกว่าดอกเบ้ียธนาคาร ให้สภาอดีตนายกเสนอโครงการนั้นต่อท่ี
ประชุมสโมสร  ซ่ึงมีองค์ประชุม 3 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกท่ีมีอยู่ทั้งหมด และตอ้งได้รับความ
เห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 5 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

- อน.ประลอง   เสนอขอดูเอกสารขอ้ยงัคบั  และเสนอควรมีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บงัคบั
สโมสรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และพิจารณายืดหยุ่นให้เหมาะสมเหมือนกับการ
พิจารณาในปีบริหารท่ีผา่นมา 
    ท่ีประชุม     รับทราบ  
วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ                              -ไม่มี   

เวลา  21.00 น.    ประธานกล่าวขอบคุณในความร่วมมือสมาชิก  กล่าวปิดประชุม 
 
 
 
ลงช่ือ.....................................ผูบ้นัทึกการประชุม           ลงช่ือ.......................................ตรวจรายงาน         
    (นางสาวสุจิตรา  เนตรอุบล)                      (อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง)  
           เจา้หนา้ท่ีสโมสร                    เลขานุการสโมสร 
 
 
                  ลงช่ือ.......................................ประธานท่ีประชุม 
                                                 (นย.พิสมยั  จนัทน์ปิตุ)   
               นายกสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์  ปี  2567 - 2568 
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